
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๖

วันอังคาร ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผ้มาประซม
๑. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๒. นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรี
๓. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี
(̂ . นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี
๔. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
๖. นายกฤฃพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล
๗. นางกวินนาถ พ่ึงม่ัน รองปลัดเทศบาล
๘. นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ■
๙. นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
๑๐. นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง
๑๑. นายชัยสิทธี้ ศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๑๒. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๓. นายวิสิทิธั๋ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑ Gl. นางณัฐสุดา จึง1ชัยฑ'วังกูล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
๑ (SL. นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๖. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
๑๗. นางคุณัญญา ภัทรประสิทธิ๋ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
๑๘. นายวิซญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
๑๘. นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
๒๐. นางวาสนา รุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

๒๑. นายปรีชา สุขศรี
(แทน) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

๒๒. นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
๒๓. ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
๒๔. นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องศ์ต้ือ
๒๔. นางสุภาภรณ์ บรรเรืองทอง ครูเชี่ยวชาญ

๒๖. นางภัทริฌา คำผง
(แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมซนก้านเหลือง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

๒๗. นางสาวศรีสุดา แถมศิริ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
๒๘. นางพิณผกา แก,นอาษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องศ์ตื้อ
๒๙. นางศศิกาญจน์ โพธี้ลังกา ศึกษานิเทศก/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๓๐. นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- ๒ -/๓๑. นางสาวธัญญพัทธ์...
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๓๑. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
๓๒. นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๓๓. นายไสว ดอกพุฒ หัวหน้าศูนย์บริการประซาซนส่วนหน้า เซต ๑
๓๔. นางสาวพรปวีณ์ ศรีธรรมวิทย์ หัวหน้าศูนย์บริการประขาขนส่วนหน้า เขต ๒
๓๔. นางสาว'จุรีรัตน์ บุญภา หัวหน้าศูนย์บริการประซาซนส่วนหน้า เขต ๓
๓๖. นายสรวิซญ์ แสงดี หัวหน้าศูนย์บริการประซาซนส่วนหน้า เขต ๔
๓๗. นายพงศธร โชติมานนท์ หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๘. นางณภัสนันทิ วงศ์ลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผ้ไม่มาประซม
๑. ร้อยตำรวจตรีประมัย ดวงจำปา เลขานุการนายกเทศมนตรี
๒. นางสาวอรุณี จงรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๓. นางสาวปณิตา วาฤทธี้ เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผ้เช้าร่วมประซม
๑. นางสาวเยาวลักษ์ แก้วลึก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
๓. นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔. นายกวีคักดี้ พงษ์เพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔. นายชาญชัย สวิสด๋ึ ผู้ช่วยนักประซาสัมพันธ์
๖. นายเจตตรินทร์ สายเมฆ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. บางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็น 
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การเตรียมสำหรับการย้ายสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปที่อาคารตลาดสดเทศบาล ๓ 

ขอให้สำนักช่าง รับผิดชอบจัดสถานที่ฃนย้ายตู้เอกสารของสำนักคลัง และตู้เอกสารงานทะเบียนราษฎร และเรื่อง 
ระบบโครงข่ายระบบสื่อสารในสำนักงานแห่งใหม่ ถ้ายังไม,แล้วเสร็จจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เมื่อย้ายสำนักงาน 
แล้ว บริเวณรอบๆ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่า และสถานที่สำคัญในด้านประวัติศาสตร์จะเป็นการพินเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ให้ตรงนี้ ให้แต่ละสำนัก/กอง ย้ายโต๊ะเก้าอี้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ขนย้ายไปด้วย จะไม่ซ้ือใหม่

- เนื่องจากดิฉันมีภารกิจลงพื้นที่ จ ึงมอบท่านอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน  ี
ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๓ -/ระเบียบวาระที่ ๒...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๖ 
เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได้ท่ี

มติที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 

นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง
- สถานะการเงินการคลังเงินฝากธนาคาร ประจำวันที, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลนคร 

อุบลราชธานี มียอดเงินฝากธนาคารรวมทั้งหมด ๑,๑๙๔,๓๑๕,๔๖๙.๘๓ บาท
- รายรับจริงของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๖ รายได้ที่จัดเก็บเอง ประมาณการ ๑๐๒,๕๙๗,๘๐๐ บาท รับจริง ๓๒,๙๖๑,๖๓๔.๙๕ บาท คิดเป็น ๓๒.๑๒ % 
รายได้หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ ๓๐๗,๐๗๙,๐๐๐ บาท รับจริง ๑๕๐,๙๕๑,๒๗๔.๗๐ บาท คิดเป็น ๔๕.๓๐ % 
ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ ประมาณการ ๓๕๐,๓๒๓,๒๐๐ บาท รับจริง ๒๖๓,๔๒๔,๐๐๐ บาท คิด 
เป็น ๗๓.๐๔ % รวมประมาณการรายรับที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ ๗๖๐ ล้านบาท รับจริงแล้ว ๔๔๗.๓ ล้านบาท คิดเป็น 
๕๘.๘๖ % และมีเง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔,๕๓๗,๓๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 
๒๒,๒๘๓,๑๑๐.(To บาท

- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๓๖,๖๕๗,๒๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๘๙๙,๓๐๗.๔๓ บาท คิดเป็น ๕๔.๘๑ % 
หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณอนุมัติ ๙ ,๙๙๓ ,๐๐๐ บาท เบ ิกจ ่าย ๔,๗๙๙,๓๓๘.๗๑ บาท คิดเป็น 
๔๘.๐๓ % หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ งบประมาณอนุมัติ ๓๐๔,๕๔๐,๒๒๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓๔,๘๕๐,๙๑๘ บาท 
คิดเป็น ๔๔.๒๘ % หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๑๒,๐๖๕,๙๐๐ บาท เบ ิกจ่าย ๔,๙๖๓,๔๙๙.๑๙ บาท 
คิดเป็น ๔๑.๑๔ % หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๘๑,๖๕๐,๘๐๐ บาท เบ ิกจ่าย ๓๗,๕๘๔,๐๗๖.๘๙ บาท 
คิดเป็น ๔๖.๐๓ % หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๕๑,๑๕๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑,๗๓๗,๐๑๙.๘๑ บาท คิดเป็น 
๔๒.๔๙ % หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมีต ๑๔,๕๓๗,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๐๙๐,๘๓๗.๑๗ บาท คิดเป็น 
๔๑.๙๐ % หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๔๘,๖๗๙,๔๐๐ บาท เบ ิกจ ่าย ๒๑,๓๑๗,๙๗๒ บาท คิดเป็น 
๔๓.๗๙ % หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท เบ ิกจ่าย ๙๐๓ บาท คิดเป็น ๙.๐๓ % หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๖,๐๓๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๖๙,๑๐๐ บาท คิดเป็น ๙.๔๐ % ส่วนหมวดค่าที่ดิน 
และสิงปลูกสร้าง ยังไม1มีการเบิกจ่าย สรุปรวมประมาณการรายจ่ายทั้งหมด ๗๖๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 
ทั้งหมด ๓๐๖ ล้านบาท คิดเป ็น ๔๐.๓๗ % สรุปรายรับจริงทั้งหมด ๔๔๗,๓๓๖,๙๐๙.๖๕ บาท รายจ ่ายจร ิง 
๓๐๖,๘๑๒,๙๗๒.๖๐ บาท มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอยู่ ๑๔๐,๕๒๓,๙๓๗.๐๕ บาท

- ๔ -/ยอดเงินสะสม...
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- ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใข้ได้ ตามรายงานการเงินระหว่างปี ๑๔๘,๖๐๔,๓๐๐ บาท 
และมีเงินทุนสำรองเงินสะสม ๔๐๔,๐๐๖,๖๘๗.๙๕ บาท

- ในส่วนความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวน กรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) สาขา 
ถนนชยางกูร ทำเงินฝากธนาคารของเทศบาลนครอุบลราชธานีหายจากบัญชี ตอนนี่ได้ทำหนังสือติดตามให้ธนาคาร 
คืนเงินจำนวน ๔๘ ล้าน ส่งถึงธนาคารกรุงไทย

นางคุณัญญา ภัทรประสิทธ๋ึ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
- ได้รับคำร้องจากศูนย์บริการประขาซนส่วนหน้า มีผู้มายืนคำร้องขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง กรณีนํ้าท่วม พ.ศ. ๒๔๖๔ ทั้งหมด ๓๑ ราย เจ้าพนักงานสำรวจได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดฯ

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราขธานี
- เป็นห่วงในส่วนงบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๔๖๖ จำนวน ๒๓ โครงการ ยังไม,ได้ดำเนินการเลย 

ให้เริมดำเนินการออกแบบและประมาณราคาไว้ ส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ถ้าผ่านความเห็นขอบจาก ICT จังหวัดฯ 
แล้ว ขอให้แต่ละสำนัก/กองเร่งจัดซื้อ และโครงการจัดอบรมต่างๆ ปรึกษาผู้บริหารว่าเริ่มดำเนินการได้หรือยัง

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ 
“๒๓๑ จ อุบลราชธานี ธุ่งเฮือง เมืองธรรม”

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- สืบเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี นำเสนอหัวข้อ “พัฒนานครอุบลเมืองสะอาด” ใน 

การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม ืการบริหารจัดการที่ด ี ได ้ส ่งรายละเอียดและผลงานา เมือวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๔๖๖ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมผ่านทางระบบ Zoom  Meeting และแจ้งผลการผ่าน 
ประเมินประมาณสิ้นเดือน จะได้นำเรียนใบที่ประชุมครั้งถัดไป

นางณภัสนันท์ วงศ์ลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดงานเทศกาลสงกราณต์ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ร ุ่งเร ือง 

เมืองธรรม” ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๔๖๖ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดต่างๆ จำนวน ๙๙ รูป 
พิธีอัญเชิญพระแก้ว ๔ องศ์ มีการสำรวจความพิงพอใจสอบถามประขาขน จำนวน ๒๐๐ คน เป็นเพศขาย ๖๗ คน 
เพศหญิง ๑๒๘ คน โดยมืความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ๓ อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์และสืบสาน 
งานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ร้อยละ ๙๔ ประเด็นพิธีอัญเชิญพระแก้ว ๔ องศ์ พร้อมขบวนแห'สงกรานต์ 
ร้อยละ ๙๑.๔ และประเด็นกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ร้อยละ ๙๐.๔ ส่วนข้อเสนอแนะจากประซาซน ดังนี้ 
๑) อยากให้เทศบาลๆ จัดงานแบบนี้ทุกปี ๒) จัดงานได้ยิงใหญ่อลังการมาก ขื่นซมในความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ 
๓) ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราฃธานี ที่จัดงานพึนฟูประเพณีที่ดีงามทางศาสนา ๔) อยากให้จัดกิจกรรม 
ถนนสายนํ้า ส ่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเต ิมจากเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ร ่วมงาน และผู้ท ี่ม ีส ่วนเกี่ยวข้อง ด ังน ี้ ๑) จัดได้ดีมาก 
เหมาะสม โต๊ะวางของใส,บาตรไม่เพียงพอกับประซาซน ๓) ควรประซาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงกว่านี้ ๔) ประซาซนและ 
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำบุญควรจัดทุกปี ๔) ควรจัดขบวนแห,ตามคุ้มวัดของแต่ละวัด ๖) ควรเพิ่มระยะทางแหให้ยาว 
กว่าเดิม

- ๔ -/๗) การเคลื่อนขบวน...



๗) การเคลื่อนขบวนแหมการขาดช่วง จากรถยนต์ภายนอก ๘) ควรมีการแต่งกายของคุ้มวัดเหมือนกัน พร้อมขบวน 
กลองยาว ๙) จุดบริการนํ้าดื่มมีน้อย ๑๐) จัดซุ้ม ฐานวางพระแก้วที่สวยงามให้ประซาซนสรงนํ้า

- และเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๖๖ ได้จัดพิธีรดนํ้าฃอพรผู้สูงอายุ ณ บริเวณถนนคนเดิน 
เลียบแม่นามูล มีการสำรวจความพึงพอใจสอบถามประซาซน จำนวน ๑๗๔ คน เป็นเพศขาย ๓๑ คน เพศหญิง 
๑๔๔ คน โดยมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ๓ อันดับแรก ได้แก่ ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์และลีบสานงาน 
ประเพณีรดนํ้าฃอพรผู้สูงอายุให้คงอยู่สืบไป ร้อยละ ๙๔.๙ ประเด็นการต้อนรับของเจ้าหน้าที่เทศบาล ร้อยละ ๙๒ 
และประเด็นการมีส่วนร่วมของขุมซนในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ ๘๙.๔ ส่วนข้อเสนอแนะจากประซาซน ดังนี้ 
๑) ดีมากอยากให้จัดแบบนี้ทุกปี ๒) อากาศร้อนควรจัดในที่ร่มรื่น ๓) อยากให้มีสายนํ้าใกล้บริเวณงาน ๔) จัดพัดลม 
เพิ่มเติม ๔) เป็นกิจกรรมที่ดีอบอุ่นใจ ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑) จำนวนผู้สูงอายุไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำให้แออัด ๒) จัดรถเข็นบริการผู้สูงอายุ ๓) ควรหาสถานที'จัดงานที่ 
เหมาะสมร่มร่ืน ๔) ควรจัดงานช่วงเข้า ๔) ควรมีซุ้มอาหารบริการผู้สูงอายุก่อนดำเนินกิจกรรม ๖) การประซาสัมพันธ์ 
ไม่ท่ัวถึง ๗) ระยะเวลาการจัดควรกระซับ เพราะอากาศร้อน

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- จากการประเมินและมีข้อเสนอแนะของประซาซนที,ต้องการให้เทศบาลฯ จัดให้สถานที'เล่นนํ้า 

สงกรานต์ถนนสายนํ้า เพ ื่อเป ิดโอกาสให้ประซาซนมีส ่วนร่วม จ ัดให ้ม ีการประกวดถนนสายน ํ้าฃองจ ังหวัด 
อุบลราซธานี จะใข้ฃ่ือว่าอะไร ให้ประซาขนตั้งซื่อถนนสายนํ้า และเทศบาลฯ ต้องจัดระเบียบให้ดี

นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เราต้องคำนึงถึงสถานที่ เรามีถนนที'ประขาซนเล่นนํ้าเยอะ อย่างถนนสรรพพสิทธี้หน้าโรงเรียน 

อุบลวิทยาคม เปิดเพลงเสียงดังมากต้องเข้าไปจัดระเบียบให้ดี ขอให้เริ่มประสานงานกันเพื่อเตรียมจัดงานในปีหน้า

มติที่ประขุม - รับทราบ

๓.๓ รายงานความคืบหน้าเมืองอัจฉริยะ Smart City
นายพงศธร โชติมานนท์ หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เรื่องระบบจองคิวออนไลน์สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราซธานี ได้ทดสอบระบบ 
จองคิวกับทางโปรแกรมเมอร์แล้ว ประขาซนสามารถจองคิวเวลาไหน โดยใสซอ-นามสกุล หมายเลขบัตรประซาซน 
ทำการจองคิวได้แต่มีบีญหาอินเตอร์เน็ตส่าช้าเนื่องจากใซ้เน็ตชิมมือถือ ต้องรอใช้ระบบเน็ตเวิร์คของเทศบาลนคร 
อุบลราซธานี เพื่อให้ระบบเร็วกว่านี้จึงจะเปิดให้ประซาขนขอจองเวลาได้ที่หน้าเว็บไซต์ซองเทศบาลฯ

มติที่ประขุม - รับทราบ

- ๖ -/๓.๔ รายงานความคืบหน้า...



๓.๔ รายงานความคืบหน้าแอปพลิเคซัน Traffy Fondue
นายพงศธร โชติมานนท์ หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จากที่แจ้งหน่วยงานที'รับผิดชอบเรืองค้างในระบบ แอปพลิเคซั่น Traffy Fondue เข้าไป 
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ขณะนี้มีเรืองคงเหลือ ๒๓ เรือง แยกเป็นเรืองความสะอาด ๑๗ เรื่อง สัตว์ ๒ เรื่อง 
ลมพัดต้นไม้หัก ๑ เร่ือง อ่ืน  ๆ ๓ เรื่อง เป็นเรื่องความรำคาญร้านเหล้าและอาคารที่อยู่

- สถิติการใช้งานแอปพลิเคขัน Traffy Fondue เดือนเมษายน มีเร ืองร้องเช ้ามา ๑๓ เรือง 
มีเรื่องที'ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๔ เรื่อง เป็นเรืองกองสาธารณสุขๆ (ความสะอาด) ๑ เรื่อง 
และเป็นเรื่องสำนักช่าง (ถนน-ไฟฟัา-อุปกรณ์ชำรุด-จุดเสี่ยง-ทางเท้า) ๓ เรื่อง ยังอยู่สถานะรอรับเรื่อง ๔ เรื่อง เป็น 
เรื่องความสะอาด ของกองสาธารณสุขๆ และไม่เกี่ยวข้อง ๑ เร่ือง

- ตอนนี้ข้อมูลในระบบ INFO ในส่วนระบบข้อมูลกลางของเทศบาลนครอุบลราขธานี ยังไม,ไต้ 
อัพเดต ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ INFO แต่ละสำนัก/กอง เข้าตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงให้เป็นป็จจุบันด้วย

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ฝากให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามให้เจ้าหน้าที่จัดการเรืองค้างในระบบ Traffy 

Fondue ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

- ฝากเจ้าหน้าที่ไอที แจ้งรายขื่อที่แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล INFO แต่ละสำนัก/กอง 
ให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนัก/กองทราบ เพื่อติดตามให้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปึจจุบัน เดือนหน้าจะไต้รายงานผลติดตาม 
ความคืบหน้า

มติที่ประขุม -  มอบแต่ละสำนัก/กอง ติดตามกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ให้ปรับปรุงข้อมูลเทศบาลฯ ในระบบ INFO 
ให้เป็นปิจจุบันเสมอ

๓.๕ รายงานสรุปโครงการก่อสร้าง ณ ป้จจุบัน
นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

- โครงการที่ไต้รับอนุมัติงบประมาณ รวมกับท่ีได้รับอนุมัติในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๖ ท้ังหมด 
๑๔๔ โครงการ แล้วเสร็จ ๗๔ โครงการ ป็จจุบันอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ๔๗โครงการ ลงนามในสัญญาและอยู่ 
ระหว่างดำเนินการ ๑๔ โครงการ ในส่วนโครงการปี พ.ศ. ๒๔๖๔ อยู่ระหว่างดำเน ินการ ๓ โครงการ คือ ๑) 
โครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง ๒) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายนํ้าถนนสุป็ฏน่ 
ช่วงถนนศรีณรงค์ -  ถนนเลียบแม่นํ้ามูล ดำเน ินการได้๖ ๔ %  และ ๓ )โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบ 
ระบายนํ้าถนนสรรพสิทธึ๋ ช่วงถนนบูรพาใน -  วัดศรีประดู่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หอนาฬิกาไม่มีผู้มายื่น จึงปรับเนื้องานจัดทำราคากลางรอบที่ ๓ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างอีกรอบ และในส่วนโครงการ 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ท ั้งหมด๒ ๖โครงการ แยกเป็นสำนักศึกษา ๑๔ โครงการ มีการเชิญทำสัญญา 
๓ โครงการ ได้แก่ โครงการต่อเต ิมอาคารเรียน ๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
โครงการปรับปรุงห้องนํ้าหัองส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ระหว่างพิจารณา 
ราคากลาง โครงการของสำนักปลัดเทศบาล ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงสถานีดับ.เพลิงย่อยศูนย์เฉลิมพระเกียรติ

- ๗ -/๓.๔ รายงานความคืบหน้า...



และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการก,อสร้างศูนย์บริหารสาธารณสุขหนองนัว รอพิจารณารูปแบบใหม่ 
และสำนักช่าง ๙ โครงการ รอพิจารณาอนุมัติ โครงการที่อนุมัติในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ 
ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบรดนํ้าต้นไม้ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความ 
สะดวกอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าถนนพลแพน โครงการปรับปรุงระบบระบาย 
นํ้าสวนสาธารณห้วยม่วง ได้จัดส่งเอกสารให้พัสดุได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องระบบไม่สามารถดำเนินการได้ 
ส่วนโครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าซอยสมเด็จขวาแยก ๑ ไม,ได้ดำเนินการเนื่องจากได้ประสานงบประมาณโยธา 
เพื่อดำเนินการให้ และโครงการที่อนุมัติ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ จัดทำรูปแบบเสร็จแล้วอยู่ 
ระหว่างทำราคาเพื่อเสนอพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อาคารเรียน ๔ ขั้น ๑๒ ห้องเรียน 
ความคืบหน้าอยู่ที่ ๙๕ % และโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยม่วง มีการเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้างจากที่ 
ได้รับอนุมัติ

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ฝากถึงช่างควบคุมงาน จัดทำรายงานช่างให้เสร็จเรียบร้อย การจัดทำแนบท้ายสัญญาล้ามี 

แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเสร็จแล้ว กรรมการตรวจรับต้องรีบดำเนินการต่อ และฝากให้ผู้สำรวจออกแบบศึกษาการออบแบบ 
ถนนสรรพสิทธิ'ที่มีการตัดลดเนื้องาน เนื่องจากมีคลาดเคลื่อนท่อที่นำมาชิดกันเป็นความผิดพลาดที่การออกแบบ 
ฝากสำนักช่างจัดทีมงานที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดเวลาฝนตกในโครงการที่กำลังก่อสร้าง

นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายนํ้าถนนสรรพสิทธิ้ ไม่สามารถทำงานให้ครบ

ตามสัญญาได้ จำนวนท่อไม,ตรงปริมาณผิวไม,ตรงตัดลดงบประมาณลง และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกา ฝาก 
ให้นำกลับไปออกแบบใหม่ ________________________________

มติที่ประขุม - รับทราบ

๓.๖ งานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 
ระหว่างวันที ๑๓ -  ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
- เทศบาลนครอุบลราฃธานี ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เม ือวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ 

บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เวลา ๐๖.๐๐ บ. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร โดยมืผู้ว ่าราชการ 
จังหวัดอุบลราชธานี นายซลธี ยังตรง เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วน 
ราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๙ รูป ต่อมาได้ทำพิธีทรงนํ้า 
สักการะ ๔ จุด ได้แก่ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ ้าคำผง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ท ่านเจ้าคุณพระอุบาลี 
คุณูปมาจารย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และสักการะศาลหลักเมือง สำดับต่อมาเป็นพิธีอัญเชิญพระแก้ว ๕ องศ์ 
ได้แก่ พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม พระแก้วขาว 
เพชรนํ้าค้าง วัดสุปัฏนาราม และพระแก้วนิลกาฬ วัดเลียบ มารวมกันพร้อมด้วยขบวนแห่ ๕ คุ้มวัด บริเวณหน้าวัดศรี 
อุบลรัตนาราม เคลื่อนชบวนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่า ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เผิารอการสรงนํ้า 
พระแก้วทั้ง ๕ องศ์ และเล่นนํ้ากับขบวนแห,สงกรานต์ตลอดเส้นทาง เสร็จสิ้นกิจกรรมได้อัญเชิญพระแก้วแต่ละองศ์ 
กลับวัด เพื่อให้ประชาซนได้สรงนํ้าและลักการะต่อไป

- ๘ -/ใน'วันท่ี ๑๔...



- ในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ได้จัดพิธีรดนํ้าฃอพรผู้สูงอายุและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ณ บริเวณ 
ถนนเลียบแม่นํ้ามูล ถนนคนเดิน เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู 
เป็นประธานในพิธี ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญผู้สูงอายุ จำนวน ๒๑๒ คน จาก ๑๐๖ ชุมชน มีการ 
แสดงร้องเพลงไทยเดิม แสดงรำ และลีลาศจากชมรมผู้สูงอายุ

- ในส่วนการแบบแสดงความคิดเห็นประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ข้อเสนอแนะคือ 
ขบวนแห่ยังไม,สวยงาม ขอให้แต่งกายเหมือนกัน และจัดงานในช่วงอากาศที่ร้อนมากเกินไป เสนอว่าให้มีอุโมงค์นํ้าหรือ 
สาดนํ้าเพื่อลดความร้อนลง ซึ่งการจัดงานปีต่อไปจะได้นำมาพิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๗ การเตรียมจัดงานพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง ซึ่งปีน้ีตรงกับวันเสาร์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

- เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดวันบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ในวันขึ้น ๑ คา 
เดือน ๗ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อให้เกิดความ 
เป็นสิริมงคลแก'ประขาขนซาวจังหวัดอุบลราชธานี เชิญศาลปูตาแผ่นดินที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วม 
ในพิธีรำเบิกส่งกระทง ในปีนี้จะดัดพิธีทำบุญตักบาตรจัดเป็นพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเป็นพิธีพราหมณ์ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ ต้ังไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท และใข้เงินบริจาคที่ศาลหลักเมืองสมทบด้วย

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- งานบวงสรวงศาลหลักเมืองเป็นงานที,เทศบาลรับผิดขอบโดยตรง มีกำหนดไว้ว่าขึ้น ๑ คา

เดือน ๗ ของทุกปี ต้องมืการบวงสรวง คณะกรรมการศาลหลักเมือง มีท่านปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการ และเหตุที่ตัด 
พิธีทำบุญตักบาตรเพราะว่าใช้เวลานานเกินไป จีงเปลี่ยนเป็นถวายปีนโต เน้นไปท่ีพิธีบวงสรวง ได้เชิญศาลปูตาศาลเจ้า 
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ๓๕ กลุ่ม และขอความร่วมมือจากทุกชุมชน รำถวายมือ ขอให้สถานศึกษาจัด 
นักเรียนมาร่วมรำด้วย ________________________________

มติที่,ประชุม - รับทราบ

๓.๘ การปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
นายวิสุทธึ๋ คิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ขอประขาสัมพันธ์ขณะนี้มืการระบาดโควิดสายพันธ์ใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งติดได้ง่าย 
ลักษณะเด่นมือาการตาแดง มืไช้สูง นายกๆ พิศทยา ไชยสงคราม เห็นถึงความสำคัญจึงได้ประสานกับทีมจาก รพ. 
สรรพสิทธิ๋'ประสงค์ และสำนักงานบิองกันควบคุมโรคที' ๑๐ อุบลราชธานี จัดบริการตรวจ ATK โควิดฟรีที'อาคาร 
ตลาดสดเทศบาล ๓ ตลาดใหญ่ ในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ และวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่หน้าตลาดหนองบัว

- มะเร็งเต้านมสตรีหลายคนมืความกังวล เนื่องจากมะเร็งเต้านมเกิดจากแคลเซียมในท่อสร้าง 
นํ้านม ซึ่งสตรีที่ให้นมบุตรจะมืความเลี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเด้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เด้านมเคลื่อนที่

- ๙ -/ในสตรีกลุ่มเสี่ยง...



ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและสตรีด้อยโอกาส ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ ๑๑ -  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. มีการสาธิตการตรวจเด้านมด้วยตนเอง สรุปผลการให้บริการวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๖ เข้ารับการตรวจ ๑๙๓ คน พบผิดปกติ ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ สรุปผลการให้บริการวันที, ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๖ เข้ารับการตรวจ ๙๘ คน พบผิดปกติ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับใบ 
รายงานผลการตรวจทุกราย ซึ่งผู้ตรวจพบความผิดปกติที่ต้องส่งต่อพร้อมได้รับรายงานผลพร้อมแผ่นซีดี

- เทศบาลฯ ได้รับนโยบายจากจังหวัดฯ ให้มีการตรวจหาสารเสพติดในปีสสาวะของพนักงาน 
เทศบาลทุกคน แล้วรายงานไปจังหวัด ตรวจไปแล้ว ๙๕% ใช้งบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- การตรวจหาสารเสพติดในป้สสาวะของพนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบผลตรวจที่แท้จริง ควร 

จัดให้ตรวจหาสารเสพติดโดนไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๙ การปฏิบัติงานกองสวัสดิการลังคม
นางกาญจนา ศรีสง่า นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ เงินเยียวยานํ้าท่วม 
ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๒๒๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๑๘ ล้านบาท ประชาซนได้รับเงินครบ ๑๐๐% ส่วนท่ีสอง 
คือ เงินทดรองราชการงบของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย ๒๘ ชุมชน มีทั้งสิ้น ๒,๐๘๑ ครัวเรือน กอง 
สวัสดิการสังคมได้ส่งข้อมูลให้อำเภอฯ ๓ รอบ คร้ังท่ี ๑ จำนวน ๓๖๒ ครัวเรือน จำนวน ๑,๙๙๘,๓๒๐ บาท ผ่านการ 
ประชุม ก.ซ.ภ.อ. แล้วอยู่ในขั้นตอนระดับจังหวัด นัดประชุม ก.ซ.ภ.จ. ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑,๓๐๐ ครัวเรือน เป็นเงิน 
๗,๕๔๒,๔๔๐ บาท เข้าที่ประชุม ก.ซ.ภ.อ. แล้ว ครั้งที ๒ จำนวน ๔๑๙ ครัวเรือน เป็นเงิน ๑,๖๙๖,๑๗ ๐ บาท 
อยู่ระหว่างรออำเภอฯ กำหนดนัดประชุม ก.ข.ภ.อ. รวมท้ังส้ิน ๒,๐๘๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๑๑,๒๓๖,๙๓๐ บาท

- การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพในรอบเดือนที่ผ่านมา การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดใน 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ คน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลงทะเบียนเพิ่ม ๘ ราย รวมจำนวน ๒๒ คน และ 
เบี้ยยังชีพ เดือนมีนาคม ประเภทผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพิ่ม ๕๕ คน ขาดคุณสมบัติ คือย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิต ๓๓ คน 
รวมทั้งหมด ๙,๕๖๘ คน ประเภทผู้พ ิการ ลงทะเบียนเพิ่ม ๘ คน ขาดคุณสมบัติ ๓ คน รวมทั้งหมด ๑,๔๘๔ คน 
ผู้ปวยเอดส์ทั้งหมด ๗๐ คน ไม,มีการลงทะเบียนเพิ่ม

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ระเบ ียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว ่าด ้วยมาตรการบริการ 

สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบป้ญหาทางสังคม ระเบียบนี้เปิดช่องให้เราสามารถใช้เงินอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาขนใน 
ชุมซน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง พม. จึงอยากให้ศูนย์บริการประซาซนส่วนหน้าสำรวจด้านคุณภาพชีวิต แทนที่ 
เทศบาลฯ สำรวจแล้วส่งไปให้ พมจ. เทศบาลฯ มีเงินเพียงพอที่จะช่วยเหลือได้ สามารถใช้เงินของเราช่วยเหลือได้

มติที่ประชุม -  มอบศูนย์บริการประขาซนส่วนหน้า สำรวจการช่วยเหลือผู้ประสบบีญหาทางสังคม แล้วรายงาน 
เสนอแนวการช่วยเหลือ

- ๑๐ -/๓.๑๐ รายงานผล...



-  ๑ 0  -

๓.๑0 รายงานผลการบรรเทาเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขบีญหา 
เร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑๓๐ เร่ือง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๔ เร่ือง กำลังดำเนินการ ๔๔ เร่ือง 
รอรับเรื่อง ๒๒ เรื่อง เบ็เนฃองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้างานควบคุมโรค .พ ่น ย ุง๒ เรื่อง งานรักษาความ 
สะอาด ๒๐ เรื่อง การแจ้งผลการดำเนินงาน ๑) แจ้งโดยตรง ๘๙๔ ราย ๒) แจ้งเป็นหนังสือ ๓๗๔ ราย ๓) แจ้ง 
ทางโทรศัพท์ ๒,๑๗๔ ราย รวมจำนวนการแจ้งผลการดำเนินงานไปแล้ว จำนวน ๓,๔๔๒ ราย

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาขั้นเงินเดือน

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผมได้หารือ 

กับท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ท่านนายกฯ เห็นด้วยว่าเพ่อให้การประเมินผลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์อย่างจริงจัง จีงมืแนวคิดว่าแบบประเมินผลในรอบแรก เทศบาลฯ จะให้ครึ่งขั้นกับพนักงานทุกคน นอกจาก 
ปฏิบัติงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆ คนนี้สมควรพิจารณาให้หนึ่งขั้น แต่ไมให้ครบตามวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ ๑๕ ของอัตรา 
เงินเดือนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประมาณ ๓๑ คน ส่วนในรอบที่สอง จะพิจารณาให้ ๓ แบบ คือ ครึ่งขั้น 
หน่ึงข้ัน และ หน่ึงข้ันครึ่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ่นพนักงานเทศบาลให้รักษามาตรฐาน จึงได้ทำหนังสือหารือ 
ไปจังหวัดฯ ว่าเห็นขอบยังไง สำหรับในส่วนครูเทศบาลยังใช้แบบเดิม เพราะใช้หลักเกณฑ์ไม,เหมือนกัน

- จากที่ได้สั่งการให้ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับลงเวลาปฏิบัติราชการใน 
สำนักงานรวมถึงศูนย์สาธารณะสุข ๗ ศูนย์ ขณะนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว ไม่มืก็ฃอเพิ่มเติมแผน

นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ขอให้สำนักคลัง ทำบันทึกขอใช้พื้นที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีแห่งใหม่ เพื่อกั้นห้อง 

สำหรับจัดเก็บฎีกา บริเวณขั้น ๒

มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๑๑ -/ระเบียบ'วาระที ๕...



-  (9)(ริ) -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ
- ไม่ มี -

ปีดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

( ล « 0 )
(นายกวีศักดิ๙ พงษ์เพชร) 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงซ่ือ)
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ์) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


